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Mætt eru Páll Leó Jónsson, Svava Agnarsdóttir, Valdís Kristinsdóttir, Þorsteinn 
Gunnarsson og Fanney Pétursdóttir. Þórunn Svava Róbertsdóttir boðar forföll. 
 
Til umræðu er tillaga um sameiningu Grunnskóla Grindavíkur og Hópsskóla. 
Óskað er eftir umsögn skólaráðs.  Páll Leó fór  yfir þær  leiðir sem settar voru 
fram á fundi fræðslunefndar.  Páll gerði grein fyrir sinni umsögn til 
fræðslunefndar. 
 
Farið var yfir ýmis mál er vörðuðu upphaf og starfsemi Hópsskóla og lýst yfir 
ánægju með það góða starf sem þar hefur verið unnið og fullu trausti lýst á 
starfsfólk skólans að halda því áfram.  Áhersla lögð á að ekki verði um neins 
konar “útibú“ Grunnskóla Grindavíkur að ræða. Maggý Hrönn fær hlýjar 
kveðjur héðan og eru þökkuð frábær störf. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið 
	  	  	  	  


